
 

 

-สำเนาคูฉบับ- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำป  พ.ศ. 2567 

วันอังคาร ที่ 9 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2567 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา 

-------------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

 

ผูมาประชุม 

 

ลำดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายสมพร สินจรูญศักดิ์ ประธานสภา ทต.ทุงหวา สมพร  สินจรูญศักดิ์  

2. สิบเอกราเหม หีมปอง รองประธานสภา ทต.ทุงหวา ราเหม  หีมปอง  

3. นายพิทักษ มณีโชติ สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา พิทักษ  มณโีชติ  

4. นายชำนิ สมัยอยู สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา ชำนิ  สมัยอยู  

5. นายสนิท ปาวัล สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา สนิท  ปาวัล  

6. นายกิจจา ทอดท้ิง สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา กิจจา  ทอดทิ้ง  

7. นายอรุณ ทุงหวา สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา อรุณ  ทุงหวา  

8. นายณัฐดนัย เหลาวทัญู สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา ณัฐดนัย  เหลาวทัญู  

9. นายสมาน  สะอาดดี สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา สมาน สะอาดดี  

10. นายเทอดศิลป บุญเสน สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา เทอดศิลป  บุญเสน  

11. นายสมหมาย ลาทัพ สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา สมหมาย  ลาทัพ  

12. นายชัยวัฒน เตยแกว สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา ชัยวัฒน  เตยแกว  

13. นางสาวยศสรัล หีมปอง รักษาราชการแทนเลขาฯ ยศสรัล  หีมปอง  

 

ผูไมมาประชุม 

                        ไมมี 

 

ผูเขารวมประชุม 

 

ลำดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายเสนีย อนันตอัมพร นายกเทศมนตรี เสนีย อนันตอัมพร  

2 นายสนิท   เอ้ียวซิโป รองนายกเทศมนตรี สนิท  เอ้ียวซิโป  

3. นายดสุิต  ทุงหวา รองนายกเทศมนตรี ดุสิต  ทุงหวา  

4. นายธนวรรธ ธรรมชูโชติ เลขาฯ นายกเทศมนตรี ธนวรรธ  ธรรมชูโชติ  

5. นางสาวณัฐวภัสสร ทิพยนรากุล นักจัดการงานทั่วไป ณัฐวภัสสร ทิพยนรากุล  
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6. นางสาวนภัสนันท จินตสกุล นักจัดการงานทั่วไป นภัสนันท  จินตสกุล  

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

 

  

 

นางสาวยศสรัล  หีมปอง 

(เลขานุการสภาเทศบาล) 

 

 

 

นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          เมื่อ ถึงเวลา 10.00 น. นางสาวยศสรัล  หีมปอง  รักษาราชการแทน 

เลขานุการสภาฯ ไดตรวจรายชื่อสมาชิกผูมาประชุม ฯ ครบองคประชุม แลวจึงขอเชิญ

สมาชิกเขาหองประชุม 

 

         เรียนทานประธานสภาที่เคารพ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2567  ขณะน้ีสมาชิกสภาเทศบาล มา

ครบองคประชุมแลว ขอเชิญทานประธานสภาเทศบาล  ทำหนาที่และดำเนินการ

ประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม ครับ 

 

 สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุงหวา คณะผูบริหารเทศบาล 

ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และทานผูมีเกียรติทุกทานครับ วันนี้เปนวันท่ีสภา

เทศบาลไดกำหนดเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจำป 

พ.ศ. 2567 ซึ่งเจาหนาที่ของสภาเทศบาลไดจัดสงระเบียบวาระการประชุม ไปใหทาน

ทราบเปนการลวงหนาแลวนั้น โดยในวันน้ีมีทานสมาชิกสภามาเขารวมประชุม จำนวน 

12 ทาน ครบองคประชุม  ผมจึงขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา สมัย

วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2567 ตามระเบียบวาระที่กำหนดดังตอไปนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1 
 

 

 

 

 

 นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 เร่ืองประธานสภาแจงที่ประชุมทราบ 
 

เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาล แจงใหที่ประชุมทราบ 

 

ประกาศอำเภอทุงหวา เรื่อง เปดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา สมัย

วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป 2567 ดวยเทศบาลตำบลทุงหวา โดยนายกเทศมนตรี

ตำบลทุงหวา ขอเปดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป 

2567 เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจายเงินสะสม เพ่ือจัดทำซุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน

โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต

วันที่ 2 เมษายน 2567 เปนตนไป มีกำหนดไมเกิน 15 วัน 

อาศัยอำนาจตามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 1190/2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 

เรื่อง มอบอำนาจใหนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดสตูล ตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 

มาตรา 26 และขอ 36 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 นายอำเภอ   

ทุงหวา จึงประกาศเปดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
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ประจำป 2567 ตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2567 เปนตนไป มีกำหนดไมเกิน 15 วัน

ประกาศ ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2567 

 

ระเบียบวาระที่ 2 
 

นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 

(ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 

(ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

 

นายณัฐดนัย  เหลาวทัญู

(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 

(ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

นางสาวยศสรัล  หีมปอง 

(เลขานุการสภาเทศบาล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
 

ประธานสภาฯ  นำเขาสู ระเบียบวาระที่   2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม         

ครั้งท่ีแลว 

 

ตอไปผมจะนำเขาสูระเบียบวาระที่ 2 นะครับ  เรื่องรับรองรายงานการประชุม

สภาเทศบาล ครั้งท่ีแลว  คือ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 

ครั้ งที่  1 ประจำป  พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ  พ .ศ.2567 ขอเชิญ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คุณณัฐดนัย  เหลาวทัญู ครับ 

 

         เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ  

และแขกผูมีเกียรติที่เขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ ผม นายณัฐดนัย  

เหลาวทัญู สมาชิกสภาเทศบาล  ขอสรุปผลการตรวจรายงานการประชุมสภา

เทศบาลตำบลทุงหวา จากการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำป 2567 เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ พ.ศ.2567 ที่

เลขานุการสภาเทศบาลไดบันทึกไว ปรากฏวาถูกตองครบถวน  คณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมฯ  จึงไดเสนอรางรายงานการประชุมสภาเทศบาล ดังกลาว มาเพื่อ

พิจารณารับรองตอไปครับ 

 

          ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้ง 3 ทานที่ไดตรวจรายงาน

การประชุมเปนท่ีเรยีบรอยแลว ขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาล นำเสนอการตรวจ

รายงานการประชุมสภาเทศบาล ครบั 

 

          เรียนทานประธาน ทานสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหารเทศบาล 

ตลอดจนหัวหนาสวนราชการ  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา สมัย

วิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำป 2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ.2567 ณ  

หองประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา ซึ่งรายงานการประชุมทั้งหมด  มีจำนวน  15 

หนา  ขอใหสมาชิกสภาเทศบาล ดูพรอมกันไปนะคะ หนา 1 – หนา 15  มีสมาชิก

ทานใดจะแกไขรายงานการประชุมบาง  ถาไมมีสมาชิกทานใดขอแกไขในรายงานการ

ประชุมฉบับนี้  จึงขอใหมีการรับรองรายงานการประชุมตอไปคะ 
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นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

ท่ีประชุมสภา 

 

นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 

(ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

มติท่ีประชุมสภา 

 

 

ระเบียบวาระที่ 3 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

          ขอบคุณทานเลขานุการสภาเทศบาลครับ ตามที่ทานเลขานุการสภา ไดนำ

การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลไปแลวนั้น มีสมาชิกทานใดจะแกไขรายงาน

การประชุมบางไหมครับ  

 

          ไมมี 

 

          ถาไมมี ผมขอมตินะครับ สมาชิกทานใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม

สภาเทศบาลตำบลทุงหวา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำป 2567 เมื่อวันท่ี 28 

กุมภาพันธ พ.ศ.2567 โปรดยกมือครับ  

 

          รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 

ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2567   

 

กระทูถาม 
 

         ไมม ี

 

ระเบียบวาระที่ 4 

 

 

 

 

นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

นางสาวยศสรัล  หีมปอง 

  (เลขานุการสภาเทศบาล) 

 

 

 

 

 

 

 

 เร่ืองเสนอเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัติ 

 

4.1 ญัตติขออนุมัติจายเงินสะสมเพื่อจัดทำซุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระ

ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 

 

            ตอไปเขา ระเบียบวาระ 4.1 ญัตติขออนุมัติจายเงินสะสมเพ่ือจัดทำซุมเฉลิม

พระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 

กรกฎาคม 2567 ขอเชิญฝายเลขานุการสภา ชี้แจงขอระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของครับ 

 

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก 

เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2566 

ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภา

ทองถ่ินภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

(1) ใหกระทำไดเฉพาะภารกิจซึ่งอยูในอำนาจหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ซึ่งเปนคาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

(2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แตละประเภทตามระเบียบแลว 
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นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

   นายเสนีย อนันตอัมพร 

(นายกเทศมนตรี) 

 

 

   

 

(3) ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสาม

เดือนและกันไวอีกรอยละสิบหาของงบประมาณรายจายประจำป เพื่อ

เปนคาใชจายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อไดกันเงินสะสมสำรองจาย

เปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

แลว องคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาลนคร ตองมีเงินสะสม

คงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และ

องคการบริหารสวนตำบล ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 

(4) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง

ดำเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป 

หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดใหการใชจายเงินนั้นเปน

อันพับไป 

            ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม ใหคำนึงถึงฐานะการ

คลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”  

            ปจจุบันเทศบาลตำบลทุงหวา มีเงินสะสม (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) 

เปนเงิน จำนวน 6,077,442.59 บาท และมีเงินทุนสำรองเงินสะสม (ณ วันที่ 30 

กันยายน 2566) เปนเงิน 14,420,008.75 บาท โดยไดกันเงินตามระเบียบฯ ไวแลว 

ดังน้ี 

(1) สำรองคาใชจายดานบุคลากร จำนวน 3 เดือน เปนเงิน 3,138,840.00 

บาท 

(2) กันไวอีกรอยละ 15ของงบประมาณรายจายประจำป เพื่อเปนคาใชจาย

ในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น เปนเงิน 6,150,000.00 บาท 

รวมยอดเงินสะสมที่ตองกันไวตามระเบียบฯ เปนเงิน 9,288,840.00 บาท 

             ดั งนั้ น  คงเห ลือ เงินสะสมที่ ส ามารถนำไป ใช ได ทั้ งสิ้ น จำนวน 

11,122,775.74 บาท ดิฉันขอแจงขอระเบียบเพียงเทานี้ ขอบคุณคะ 

 

             ตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติจายเงิน

สะสมเพ่ือจัดทำซุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครับ 

 

            เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวม

การประชุมทุกทาน สืบเนื่องจากอำเภอทุงหวา ไดรับแจงจากจังหวัดสตูลวา ในป

พุทธศักราช 2567 เปนปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทย 

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดำเนินการออกแบบซุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ 
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โดยประดิษฐานตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 

2567 ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไดกำหนดไว บริเวณซุมประตูเฉลิม

พระเกียรติทุกจังหวัด 

           ในการนี้ เพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย อำเภอ    

ทุงหวาจึงขอใหหนวยงานดำเนินการสำรวจซุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เดิมท่ีมีอยีใน

พื้นที่ ใหมีการตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง และปรับปรุงใหสวยงามสมพระเกียรติ

ตามรูปแบบท่ีกำหนดหรือตามความเหมาะสม โดยสามารถนำรูปแบบของกรมโยธา     

ธิการและผังเมืองไปปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได ทั้งนี้ ซุมประตูเฉลิมพระ

เกียรติฯ อยางนอย ตองประกอบดวย ตราสัญลักษณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พรอมขอความและติดตั้ง

พระบรมฉายาลักษณที่ซุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ในสวนของลวดลายของพ้ืนหลัง

กรณีซุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เดิมยังอยูสภาพดีอยูใหปรับปรุงใหอยูในสภาพ

สวยงามและสมพระเกียรติ 

            และจากหนังสือจังหวัดสตูล ดวนท่ีสุด ที่ สต 0023.3/ว1375 ลงวันท่ี 18 

มีนาคม 2567 ไดแจงเรื่อง การจัดทำซุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มเติม คือ ในกรณี

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะจัดทำซุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น

ใหม ขอใหสงแผนงาน/โครงการใหสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดสตูล 

เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 

กรกฎาคม 2567 ระดับจังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งในเรื่องนี้ เทศบาล

ตำบลทุงหวาไดดำเนินการไปแลว และอยูในระหวางการพิจารณาจากจังหวัดตอไป 

           ในสวนของการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ

ดำเนินการกอสรางนั้น ไดขอใหคำนึงถึงสถานะการเงินการคลังเปนสำคัญ ดังนี้ หาก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีงบประมาณไมเพียงพอ อาจพิจารณาขออนุมัติสภา

ทองถิ่นใชจายเงินสะสมเพื่อดำเนินการกอสรางได  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงนิ การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2566 ขอ 97 ทั้งนี้ สำหรับ

การจัดหาพัสดุใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ อยางเครงครัด และขอใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นดำเนินการจัดทำซุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ใหแลวเสร็จภายในเดือน

พฤษภาคม 2567 และรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานท่ีกำหนด ทุกวันที่ 

10 และ 20 ของเดือน จนกวาจะแลวเสร็จ โดยใหรายงานครั้งแรกในวันที่  14 

มีนาคม 2567 
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นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

 

 

มติที่ประชุมสภา 

 

 

 

 

 

           สำหรับรายละเอียดของซุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ จะตั้งครอมตรงทางเขา

ดานหนาของเทศบาลตำบลทุงหวา สวนรายละเอียด ขนาดกวาง 13.40 เมตร ความ

สูงถึงปลายยอดตราสัญลักษณ 9.70 เมตร ประกอบดวย 

           1) กรอบใสตราสัญลักษณฯพรอมปายทรงพระเจริญ 

 ขนาด 2.90 x3.00 ม.                                                          จำนวน 2 ชุด 

           2) ตราสัญลักษณ วัสดุไฟเบอรกลาส ทำส ี                        จำนวน 2 ชุด 

           3) กรอบพุมขาวบิณฑใสรูปพระบรมฉายาลักษณฯ สูง 2.70 เมตร  

วัสดไุฟเบอรกลาส ทำสี                                                          จำนวน 4 ชุด 

           4) พานพุมเงิน-พุมทอง วัสดุไฟเบอรกลาส ทำสี                   จำนวน 1 ชุด 

           5) ภาพพระบรมฉายาลักษณในหลวง วัสดุไวนิลอิงคเจ็ท         จำนวน 2 ชุด 

           6) ภาพพระบรมฉายาลักษณราชินี วัสดุไวนิลอิงคเจ็ท            จำนวน 2 ชุด 

           7) องคครุฑ วัสดุไฟเบอรกลาส ทำสี                                จำนวน 2 องค 

           8) ปายชื่อหนวยงาน วัสดุไฟเบอรกลาส ทำสี                      จำนวน 2 ชุด 

           9) กอนเมฆ วัสดุไฟเบอรกลาส ทำสี                                จำนวน 2 ชุด  

           10)ลายไทยติดเสา วัสดุไฟเบอรกลาส ทำสี                        จำนวน 4 ชุด 

           11)เสาบุดวยวัสดุสมารทบอรด ทำสี                                จำนวน 2 ชุด 

           12)บัวโคนเสา วัสดุไฟเบอรกลาส ทำสี                             จำนวน 2 ชุด 

           จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมของเทศบาลตำบลทุ งหวา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อดำเนินการกอสรางซุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ 

ดังกลาว เปนเงิน 1,467,800.00 บาท (หนึ่งลานสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดรอยบาท

ถวน) จากแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หนา 2 ขอ 1 ผม

ขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเทานี้ ขอบคุณครบั  

            

           มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ ถาไมมีสมาชิกสภา

ทานใดขออภิปราย ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ทานใดอนุมัติใหจายเงิน

สะสมเพ่ือดำเนินการกอสรางซุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ วงเงิน 1,467,800.00 บาท 

ขอไดโปรดยกมือขึ้นใหพนศีรษะ เชิญฝายเลขานุการสภาชวยนับจำนวนสมาชิกสภาที่

ใหการอนมุตัิดวย 

 

            - มีสมาชิกสภาฯ  อนุมัติ   11  คน 

            - สมาชิกสภาฯ ไมอนุมัติ   ไมมี 

            - งดออกเสียง    1  คน 
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นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

ระเบียบวาระที่ 6 

 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

           จึงเปนอันวามติที่ประชุมสภาแหงนี้ อนุมัติใหจายเงินสะสมเพื่อดำเนินการ

กอสรางซุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ดวยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

จากผูเขารวมประชุม 12 ทาน ครับ 

 

เร่ืองที่เสนอใหม 

 

         ไมม ี

 

 

เร่ืองอื่น ๆ 

ประธานสภาฯ นำเขาสูระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืน ๆ  

 

         ไมทราบวามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือใหที่ประชุมรับทราบ

หรือพิจารณาเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ  

 

นายกิจจา   ทอดทิ้ง 

(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 

 

 

นายพิทักษ  มณีโชติ 

(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 

 

 

   นายเสนีย อนันตอัมพร 

(นายกเทศมนตรี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

          เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารและ

ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมมีเรื่องแจงตอที่ประชุมสภาเทศบาล เรื่องขอประปาซอย

บานนายอนุรักษ หลังเถาะ (บังเหยน) หมู 1 บานแถวนั้นมี 4-5 หลัง และกำลัง

กอสรางเพิ่มมาอีก 1 หลัง รวมเปน 6 หลัง ฝากกองชางชวยไปสำรวจใหดวยนะครับ 

 

        เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารและ

ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมมีเรื่องสอบถามคณะผูบริหาร เนื่องดวยชาวบานฝากถาม

เรื่องเสาไฟฟา ถนนสายทาเรือ (ซอยหลังสนามฟุตซอล) คืบหนาไปถึงไหนแลวครับ 

ทันสมัยนี้รึปาวครบั 

 

         กราบ เรียนท านประธานสภาและสมาชิก สำหรับ โครงการเก่ียวกับ

สาธารณูปโภค ในป 2567 ไดตั้งรายการจายไวแลวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

แลว ทั้งเร่ืองไฟฟา และ น้ำประปา จะไดใหกองชางกำหนดพื้นที่วาจะทำตรงไหน ให

สำรวจแจงไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบอีกครั้ง สำหรับเสาไฟฟา ทางเทศบาลตอนนี้ได

ทำหนังสือไปยังการไฟฟา เพื่อใหประเมินราคากอน แลวถึงจะสามารถติดตั้งได รวมถึง

ตองขออนุญาตจากปาชายเลน ใหทางปาชายเลนเขาอนุมัติมา ตอนนี้กำลังดำเนินการ

อยูครับ 
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นายณัฐดนัย  เหลาวทัญู 

(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมหมาย  ลาทัพ 

(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 

 

  นายเสนีย อนันตอัมพร 

(นายกเทศมนตรี) 

 

 

 

 

 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายพิทักษ  มณีโชติ 

(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 

นายณัฐดนัย  เหลาวทัญู 

(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 

 

 

 

 

       เรียนทานประธานสภาที่ เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารและ

ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมมีเรื่องแจงตอที่ประชุมสภาเทศบาล ดังนี้ครับ 

   ตอนนี้นาจะเปนเดือนบวชวันสุดทาย ตอไปก็จะเขาสูชวงเทศกาลฮารีรายอ และ

สงกรานต คาดวานาจะมีพ่ีนองมาทองเที่ยวในแหลงทองเท่ียวของเรา ไมวาจะเปน  

ทาออย จุดถายรูปสตรีทอารท ฝากทางเทศบาลชวยดูแลในเรื่องความสะอาดใหดวย 

เพื่อรองรับนักทองเท่ียว อาจจะมีคนไปหรือไมไปก็แลวแตก็เตรียมการไวกอน 

     อีกเรื่องหนึ่งอยากใหประสานงานกับสถานีตำรวจ ปกครองอำเภอ อาจมีพ่ีนอง

ไปทองเที่ยวท่ีอื่นแลวทิ้งบานไว อยากใหดูแลเรื่องความปลอดภัยของทรัพยสิน เพราะ

มีโจรลักขโมยเยอะ เปนปญหาใหญเลย ใหชวยเปนหูเปนตาใหพ่ีนองดวยครับ 

 

         เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารและ

ผูเขารวมประชุมทุกทาน ชาวบานฝากถามคณะผูบริหารวา ปนี้ทางเทศบาลจะจัดงาน

แขงเรือหรือไมครับ 

 

         ในเทศบัญญัติป 2567 ไดตั้งงบประมาณโครงการแขงขันเรือพายประเพณีไว 

100,000 บาท ถาเราจะจัดเปนงานภาคกลางคืนตองมีการโอนเพ่ิมหรือตั้งจายรายการ

ใหม ตองไปดูในแผนของทางเทศบาลท่ีไดกำหนดไว วาไดตั้งไวตรงไหน ซึ่งแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ไดบรรจุโครงการสงเสริมการทองเที่ยวไว 400,000 บาท 

แตทางเทศบาลไมไดนำมาบรรจุไวในเทศบัญญัติฯ ทางฝายบริหารคิดวา อยากจะจัด

งานแขงเรือ ก็ไดปรึกษากันแตตอนนี้ยังไมลงตัว คิดวานาจะจัด ถาจะจัดยังไงเมื่อไหร

จะแจงใหสมาชิกไดทราบอีกครั้งครบั ขอบคุณครับ 

 

         ทานสมาชิกสภาทุกทาน มีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับเรื่องนี้ เชิญพูดไดเลย

ครับ 

 

        ถาไมพรอมก็ไมตองจัด ถาจัดแลวตองจัดใหดี มันจะมีขอเปรียบเทียบกับปที่

ผานมา จะมีผลเสียมากกวาไดนะครบั 

 

         ผมอยากสนับสนุนความคดิเห็นของทานพิทักษ นะครับ ถาไมมีความพรอม ทั้ง

ในดานบุคลากร หรืองบประมาณ ก็ไมสมควรจัด เพราะอยางที่วามันมีขอเปรียบเทียบ 

ถาเราจัดแบบเล็กๆ เราอุตสาหรอมาหลายป  เพราะหยุดจัดมานานแลว จาก

สถานการณโควิดบาง เหตุอยางอ่ืนบาง อีกอยางหน่ึงปลายสมัยแลวดวย ไมอยากทิ้ง

ทวนใหชาวบานรูสึกไมดี ถามีความพรอมก็อยากใหจัดใหดูดีไปเลย ถาไมมีความพรอม

ก็เลื่อนไปกอนก็ไดครับ 
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นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 
 

สิบเอกราเหม  หีมปอง 

(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         เลื่อนไปจัดฤดูฝนก็ไมไดอีก คนอื่นมีความคิดเห็นอยางไรอีกบางครับ 

 
 

         สำหรับผมคดิวาหลายปแลวที่ไมไดจัด สมัยนี้ยังไมไดจัดอะไรเลย ลอยกระทงก็

ไมมี สงกรานตก็ไมมี เนื่องจากสถานการณโควิด น่ีเปนโครงการสุดทายแลว จัดมาก

จัดนอยก็ควรตองจัด มีนาคมปหนาก็หมดวาระแลว ผมคดิวาควรจะจัดนะครบั 
 

         หากไมมีสมาชิกทานใดที่จะนำเสนอเรื่อง อื่นๆ แลว ผมขอขอบคุณทุกทานที่ได

สละเวลาเขารวมการประชุมในครั้งนี้ และขอปดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1 ประจำป 2567 ไวเพียงเทานี้ ขอบคณุครับ  
 

ปดประชุม  เวลา  11.30 น. 

                                                     
                     (ลงชื่อ)                    หีมปอง        เลขานุการสภาเทศบาล 

                                 (นางสาวยศสรัล  หีมปอง) 

                          หวัหนาสำนักปลัด  รักษาราชการแทน 

ปลัดเทศบาลตำบลทุงหวา 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดตรวจ

รายงานการประชุม  เมื่อ วันที่ 23  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2567 

                           (ลงชื่อ)       พิทักษ   มณีโชติ   

                          (นายพิทักษ   มณีโชติ) 

                           (ลงชื่อ)         

                          (นายกิจจา  ทอดทิ้ง)  

             (ลงชื่อ)   

                      (นายณัฐดนัย  เหลาวทัญู) 
 

                      สภาเทศบาลฯ ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

                      เม่ือวันที่  28  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2567      
 

                               (ลงชื่อ)            ประธานสภาเทศบาล 

                                     (นายสมพร  สินจรูญศักดิ์)  

 


